

## สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

### สหรัฐฯ

**สหรัฐฯเผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมสูงกว่าคาดในเดือนก.ค.** สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐฯ (NFIB) แถลงในวันนี้ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 89.9 ในเดือนก.ค. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 89.5 หลังจากแตะระดับ 89.5 ในเดือนมิ.ย. อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นยังคงถูกกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน แต่เจ้าของกิจการเพิ่มความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้า NFIB ระบุว่า องค์ประกอบ 4 ใน 10 ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีได้ปรับตัวขึ้น ขณะที่ 6 องค์ประกอบปรับตัวลง (อินโฟเควสท์)

**"ไบเดน" เตรียมลงนามร่างกฎหมายหนุนผลิตชิปสหรัฐฯ หวังแข่งขันจีน** ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐฯ เตรียมลงนามร่างกฎหมายเพื่อจัดสรรงบประมาณจำนวน 5.27 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับการผลิตและการวิจัยเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ รวมถึงส่งเสริมขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ให้สามารถแข่งขันกับจีนได้มากขึ้น รายงานระบุว่า สหรัฐกำลังโน้มน้าวบริษัทชิปให้เข้ามาลงทุน แม้จะยังไม่ชัดเจนว่ากระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ จะกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการตรวจสอบเงินทุนที่ได้และระยะเวลาที่สนับสนุนโครงการนานเท่าใด ทั้งนี้ ทำเนียบขาวกล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมชิป โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (8 ส.ค.) บริษัทควอลคอมม์ได้ตกลงที่จะซื้อชิปเซมิคอนดักเตอร์เพิ่ม 4.2 พันล้านดอลลาร์จากโรงงานในนิวยอร์กของโกลบอล ฟาว์ดรีรี่ จนส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายแตะ 7.4 พันล้านดอลลาร์จนถึงปี 2571 (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 58.13 จุด นท.จับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯ** ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเล็กน้อยในวันอังคาร (9 ส.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ร่วงลงกว่า 1% หลังจากบริษัทไมครอน เทคโนโลยีปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการ และได้ดูดหุ้นบริษัทผลิตชิปรายอื่น ๆ ด้ลงด้วย ขณะที่นักลงทุนจับตาดูการเปิดเผยตัวเลขเงิน

เฟ้อของสหรัฐฯในวันนี้ เพื่อเป็นสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ปิดที่ 32,774.41 จุด ลดลง 58.13 จุด หรือ -0.18% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,122.47 จุด ลดลง 17.59 จุด หรือ -0.42% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,493.93 จุด ร่วงลง 150.53 จุด หรือ -1.19% ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวในกรอบแคบเนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่สหรัฐฯจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนก.ค.ในวันนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI ทั้งหมดซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะปรับตัวขึ้น 8.7% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งชะลอลงหลังจากที่พุ่งขึ้น 9.1% ในเดือนมิ.ย. และคาดว่าดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะพุ่งขึ้น 6.1% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี โดยดีดตัวขึ้นจากระดับ 5.9% ในเดือนมิ.ย. ทั้งนี้ ดัชนี CPI เดือนก.ค.จะเป็นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญต่อจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯซึ่งมีการเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และจะเป็นปัจจัยบ่งชี้ทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 67.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 20-21 ก.ย.นี้ หุ้นบริษัทเทคโนโลยีและผู้ผลิตชิปร่วงลงอย่างหนัก หลังจากบริษัทไมครอน เทคโนโลยี ปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2565 พร้อมกับคาดการณ์ว่าความต้องการชิปสำหรับคอมพิวเตอร์พีซีและสมาร์ทโฟนจะชะลอลงด้วย ทั้งนี้ หุ้นไมครอน เทคโนโลยี ด้ลง 3.74% หุ้นอินวิเดีย ร่วงลง 3.97% หุ้นแอดวานซ์ ไมโคร ดีไวซ์ (เอเอ็มดี) ร่วงลง 4.53% หุ้นอินเทล ลดลง 2.43% หุ้นไอบีเอ็ม ลดลง 1.14% หุ้นเมตา แพลตฟอร์มส์ ร่วงลง 1.01% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนค่า หลังตลาดคาดเงินเฟ้อสหรัฐฯชะลอลง** ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (9 ส.ค.) หลังจากมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯอาจชะลอลงในเดือนก.ค. ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.06%

แตะที่ระดับ 106.3750 ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.0208 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0190 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2070 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2072 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6956 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6980 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9540 ฟรังก์ จากระดับ 0.9561 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 135.17 เยน จากระดับ 134.86 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2891 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2863 ดอลลาร์แคนาดา กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนก.ค. ในวันนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าตัวเลข CPI เดือนก.ค. จะบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว เนื่องจากราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ได้ดิ่งลงอย่างหนักในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดลบ 26 เซนต์ กังวลอิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมัน** สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (8 ส.ค.) หลังจากสื่อรายงานว่าอิหร่านและชาติพันธมิตรอาจใกล้บรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ ซึ่งจะเปิดทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันได้อีกครั้ง ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้ ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 26 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 90.50 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 34 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 96.31 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก \$7.10 ดอลลาร์อ่อนหนุนแรงซื้อ-จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ** สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (9 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันนี้ ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 7.10 ดอลลาร์ หรือ 0.4% ปิดที่ 1,812.30 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 13 เซนต์ หรือ 0.6%

ปิดที่ 20.48 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 5.40 ดอลลาร์ หรือ 0.6% ปิดที่ 933 ounce ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 22.70 ดอลลาร์ หรือ 1% ปิดที่ 2,218.80 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

**ยุโรป**

**Kremlinเตือนตะวันตกคิดให้ดีหากจะแบนชาวรัสเซียตามเสียงเรียกร้องยูเครน** นายดมิทรี เปสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน กล่าวว่า การที่ประธานาธิบดีโวโลดีมีเยร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน กล่าวเรียกร้องให้ชาติตะวันตกประกาศห้ามชาวรัสเซียเดินทางเข้าประเทศ ถือเป็นภาระที่ไม่มีเหตุผล นายเปสคอฟกล่าวว่า ชาติตะวันตกจะต้องตัดสินใจในที่สุดว่าพวกเขาพร้อมที่จะแบกรับความเสียหายจาก "แนวคิดที่ผันเฟื่อง" ของปธน.เซเลนสกีหรือไม่ นอกจากนี้ นายเปสคอฟระบุว่า เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่รัสเซียจะถูกตัดขาดจากชาติอื่นในโลก ทั้งนี้ ปธน.เซเลนสกีกล่าวเรียกร้องให้ชาติตะวันตกประกาศห้ามชาวรัสเซียเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งจะเป็นแนวทางสกัดกั้นไม่ให้รัสเซียผนวกดินแดนเพิ่มเติมจากยูเครน "การคว่ำบาตรที่สำคัญที่สุดคือการปิดชายแดน เพราะขณะนี้รัสเซียกำลังพยายามยึดดินแดนของชาติอื่นโดยชาวรัสเซียควรอยู่ในโลกของตนเองจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปรัชญาของพวกเขา" ปธน.เซเลนสกีกล่าว อย่างไรก็ตาม บางฝ่ายได้คัดค้านเสียงเรียกร้องของปธน.เซเลนสกี โดยระบุว่า การประกาศห้ามชาวรัสเซียเดินทางเข้าประเทศตะวันตกจะส่งผลกระทบต่อชาวรัสเซียที่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศ เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโวโลดีมีเยร์ ปูติน และการบุกโจมตียูเครน (อินโฟเควสท์)

**มาตรการคว่ำบาตรพันพิซ! ยูเครนหยุดส่งน้ำมันให้ยุโรป หลังไม่ได้เงินจากรัสเซีย** ทรานส์เนฟท์ (Transneft) ซึ่งเป็นบริษัทนำมันของรัสเซีย เปิดเผยว่า ยูเครนได้ระงับการส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังยุโรปตะวันออกผ่านท่อส่งทางตอนใต้ของประเทศ เนื่องจากยูเครนยังไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการขนส่งน้ำมันเป็นเวลาเกือบ 1 สัปดาห์ โดยมีสาเหตุจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก ทั้งนี้ ยูเครนได้ระงับ

การส่งน้ำมันของรัสเซียผ่านท่อส่ง Druzhba ซึ่งมีการขนส่งน้ำมัน 250,000 บาร์เรล/วัน ส่งผลให้ฮังการี สาธารณรัฐเชก และสโลวาเกียไม่ได้รับน้ำมันดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. เนื่องจากรัสเซียไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมขนส่งน้ำมันให้แก่ยูเครน โดยถูกสกัดกั้นจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก (อินโฟเควสท์)

**เยอรมนีเสี่ยงสูญมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 2.65 แสนล้านดอลลาร์จากพิษสงคราม** สถาบันวิจัยด้านการจ้างงานของเยอรมนี (IAB) เปิดเผยผลการศึกษาในวันนี้ (9 ส.ค.) ระบุว่า เยอรมนีจะสูญเสียมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 2.6 แสนล้านยูโร (2.65 แสนล้านดอลลาร์) ภายในปี 2573 จากผลพวงของสงครามในยูเครนและราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานด้วย ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่ได้รับการปรับราคาแล้วของเยอรมนี จะลดลง 1.7% ในปีหน้าและตัวเลขการจ้างงานจะลดลงประมาณ 240,000 ตำแหน่งในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อเทียบกับการประมาณการเศรษฐกิจยุโรปในช่วงที่สถานการณ์สงบ รายงานระบุว่า ระดับการจ้างงานมีแนวโน้มเคลื่อนไหวที่ระดับนี้ไปจนถึงปี 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่ใช้มาตรการกระตุ้นต่าง ๆ จะค่อย ๆ เริ่มแสดงผลลัพธ์และลดทอนผลกระทบเชิงลบ จนกระทั่งนำไปสู่การจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 60,000 ตำแหน่งในปี 2573 (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ นลท.รอข้อมูลเงินเพื่อสหรัฐ** ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันอังคาร (9 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนชะลอการเข้าซื้อหุ้นเพื่อรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเพื่อของสหรัฐในวันพุธนี้ ซึ่งจะบ่งชี้ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทั้งนี้ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 435.98 จุด ลดลง 2.95 จุด หรือ -0.67% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,490.00 จุด ลดลง 34.44 จุด หรือ -0.53%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,534.97 จุด ลดลง 152.72 จุด หรือ -1.12% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงหลังจากบวกขึ้นมากที่สุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ในวันจันทร์ โดยหุ้นที่อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจน่าตลาดปรับตัวลง อาทิ กลุ่มเหมืองแร่ และกลุ่มรถยนต์ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดบวก 5.78 จุด นลท.รอข้อมูลเงินเพื่อสหรัฐ** ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันอังคาร (9 ส.ค.) โดยยังคงอยู่ในใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเพื่อของสหรัฐเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ถึงอัตราดอกเบี้ยขึ้นครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,488.15 จุด เพิ่มขึ้น 5.78 จุด หรือ +0.08% แต่หุ้นเอปียอาร์ดีเอ็น ซึ่งเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ ร่วงลง 2.8% หลังรายงานผลกำไรต่ำกว่าคาด โดยถูกกดดันจากความปั่นป่วนของตลาดทั่วโลก ท่ามกลางความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในวงกว้าง (อินโฟเควสท์)

**ญี่ปุ่น**

**ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 249.28 จุด นลท.เทขายหุ้นเทคโนโลยี** ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในวันนี้ โดยยุติการปิดบวก 4 วันทำการติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของญี่ปุ่น หลังบางบริษัทในกลุ่มนี้เปิดเผยผลประกอบการอ่อนแอเมื่อวานนี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดตลาดที่ระดับ 27,999.96 จุด ลดลง 249.28 จุด หรือ -0.88% หุ้นลบนำตลาดได้แก่ กลุ่มข้อมูลและการสื่อสาร, กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มธนาคาร (อินโฟเควสท์)

**จีน**

**ยอดขายรถยนต์โดยสารในจีนพุ่ง หลังสถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานกระเตื้อง** สมาคมรถยนต์โดยสารแห่งประเทศจีน (CPCA) เปิดเผยในวันนี้ (9 ส.ค.) ว่า ตลาดรถยนต์โดยสารของจีนเติบโตอย่างแข็งแกร่งในเดือนก.ค. เนื่องจากยอดขายและการผลิตปรับตัวสูงขึ้น รายงานระบุว่า การขายรถยนต์โดยสารผ่านช่องทางขายปลีกในเดือนก.ค.ปรับตัวขึ้น 20.4% แตะที่ 1.82 ล้านคันในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นการเติบโตในระดับสูงเมื่อเทียบกับตัวเลขของทศวรรษที่ผ่านมา การผลิตรถยนต์โดยสารของจีนพุ่งทะยานขึ้น 41.6% แตะที่ 2.16 ล้านคันในเดือนก.ค. ปัจจัยที่หนุนให้ตลาดยานยนต์แข็งแกร่งในเดือนก.ค.ได้แก่ สถานการณ์ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่กระเตื้องขึ้น กิจกรรมธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น

และการบังคับใช้มาตรการสนับสนุนการบริโภคของจีน (อินโฟเควสท์)

**รมว.ต่างประเทศเกาหลีใต้เยือนจีน เล็งถกประเด็นเกาหลีเหนือ-ส่งออกเคป็อบ** นายพัค จิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้และนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนมีกำหนดจัดการประชุมร่วมกันในวันนี้ (9 ส.ค.) ในขณะที่ เกาหลีใต้พยายามที่จะกลับมาเปิดการเจรจาเรื่องปลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือ และส่งออกวัฒนธรรมไปยังจีนอีกครั้ง โดยนายพัคเดินทางถึงเมืองชิงเต่าของจีนเมื่อวันจันทร์ (8 ส.ค.) โดยถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนแรกในคณะบริหารของประธานาธิบดียุน ซอกยอล ที่เดินทางเยือนจีน ทั้งนี้ นายพัคระบุว่า จะเสนอแผนความร่วมมือเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับจีน ซึ่งจะครบรอบ 30 ปีในปีนี้ โดยหวังยกระดับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ รวมถึงหารือเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือและการสร้างเสถียรภาพให้ห่วงโซ่อุปทานโลก โดยปัจจุบัน คณะบริหารของปธน.ยุนกำลังพยายามหาทางระงับการทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือ และนำเกาหลีเหนือกลับสู่การเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้ง หลังการเจรจาหยุดชะงักไปตั้งแต่ปี 2562 (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 10.50 จุด รับแรงซื้อหุ้นพลังงาน** ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน ทั้งนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,247.43 จุด เพิ่มขึ้น 10.50 จุด หรือ +0.32% ดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงานพุ่งขึ้น 3% ขณะที่ดัชนีหุ้นกลุ่มเหมืองถ่านหินพุ่งขึ้น 4% ส่วนดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 2.8% อย่างไรก็ตาม แรงบวกในตลาดได้ถูกสกัด เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐฯ หลังจากนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯเดินทางเยือนไต้หวัน ซึ่งทำให้จีนไม่พอใจและเปิดฉากปฏิบัติการซ้อมรบครั้งใหญ่ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ยังเสี่ยงปิดลบ 42.33 จุด จับตาเงินเพื่อสหรัฐ** ดัชนียังเสี่ยงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลดลงในวันนี้ โดย

นักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อรอดูการเปิดเผยข้อมูลเงินเพื่อของสหรัฐในวันพุธนี้ ดัชนียังเสี่ยงปิดตลาดที่ระดับ 20,003.44 จุด ลดลง 42.33 จุด หรือ -0.21% นักลงทุนจับตาดูกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนก.ค.ในวันพุธนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนี CPI ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะปรับตัวขึ้น 8.7% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี โดยชะลอลงจากที่พุ่งขึ้น 9.1% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี (อินโฟเควสท์)

**เอเชีย และอื่นๆ**

**ตุรกีเผยเรือบรรทุกัญพิชเดินทางออกจากยูเครนอีก 2 ลำภายใต้ข้อตกลงฯ** กระทรวงกลาโหมของตุรกีเปิดเผยว่าเรือบรรทุกัญพิชอีก 2 ลำออกจากท่าเรือโซรินอมอร์สค์ (Chornomorsk) ของยูเครนแล้วในวันนี้ ทำให้ขณะนี้เรือบรรทุกัญพิชออกจากยูเครนแล้ว 12 ลำ ภายใต้ข้อตกลงรับประกันความปลอดภัยการเดินทางระหว่างรัสเซีย ยูเครน ตุรกี และองค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อยกเลิกการปิดกั้นการส่งออกัญพิชของยูเครน กระทรวงฯ ระบุว่า เรือไอเซียนไลออนออกเดินทางไปยังเกาหลีใต้ โดยบรรทุกข้าวโพด 64,720 ตัน ขณะที่เรือเราะห์มี ยาเจอะ (Rahmi Yagci) กำลังบรรทุกกากเมล็ดทานตะวัน 5,300 ตันไปยังอิสตันบูล ส่วนเรือ 4 ลำที่ออกจากยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ (7 ส.ค.) จะจอดทอดสมออยู่ใกล้เมืองอิสตันบูลแล้ว และจะได้รับการตรวจสอบในวันนี้ (อินโฟเควสท์)

**อิหร่านสั่งซื้อสินค้านำเข้าโดยใช้สกุลเงินคริปโทฯเป็นครั้งแรก** ทางกรอิหร่านเปิดเผยว่า อิหร่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้านำเข้าโดยใช้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นครั้งแรกของประเทศ คิดเป็นมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ นายอาลีเรซา เปย์แมน-บัคเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และการค้าของอิหร่าน ระบุว่า อิหร่านจะใช้คริปโทเคอร์เรนซีในการทำการค้ากับต่างประเทศมากขึ้นภายในกลางเดือนก.ย. อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยชื่อสกุลเงินคริปโทฯที่อิหร่านใช้ในการทำการค้าต่างประเทศ และประเทศที่รับสกุลเงินคริปโทฯดังกล่าว (อินโฟเควสท์)

**เกาหลีใต้เลื่อนประกาศนโยบายที่อยู่อาศัย มุ่งรับมือฝนตกรอบ 80 ปี** ทางการเกาหลีใต้ได้เลื่อนแผนการประกาศมาตรการจัดหาที่อยู่อาศัยในวันนี้ออกไปก่อน เพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักในช่วงข้ามคืนอย่างใกล้ชิด สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า รัฐบาลมีแผนที่จะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหาที่อยู่อาศัยจำนวนกว่า 2.5 ล้านหลัง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาที่อยู่อาศัย โดยมาตรการดังกล่าวจะเป็นมาตรการแรกภายใต้การบริหารของประธานาธิบดียุน ซอกยอล ผู้นำเกาหลีใต้ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพ.ค. กระทรวงที่ดินเปิดเผยกับนักข่าวว่า "รัฐบาลตัดสินใจเลื่อนการประกาศที่เดิมกำหนดไว้ในวันอังคารออกไปก่อน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักที่สุดในรอบ 80 ปี (อินโฟเควสท์)

**GDP ฟิลิปปินส์ขยายตัวเพียง 7.4% ใน Q2/65 เหตุเงินเฟ้อพุ่งกระทบการบริโภค** เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวต่ำกว่าคาดในไตรมาส 2/2565 เนื่องจากเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปีได้ส่งผลกระทบต่อการบริโภคซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ทั้งนี้ สำนักงานสถิติฟิลิปปินส์รายงานในวันนี้ (9 ส.ค.) ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัว 7.4% ในไตรมาส 2/2565 เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกที่มีการขยายตัว 8.2% และเทียบกับการคาดการณ์เฉลี่ยที่ 8.4% ในผลสำรวจของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก "ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะเงินเฟ้อจากการนำเข้าสู่สินค้า ซึ่งรวมถึงการนำเข้าพลังงานและอาหารนั้น เป็นสาเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ชะลอตัวอย่างชัดเจน" นายอาร์เชนีโอ บาติซกาน รัฐมนตรีฝ่ายวางแผนเศรษฐกิจฟิลิปปินส์กล่าวที่กรุงมะนิลา (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันมุฮัรรอม** ตลาดหุ้นอินเดียปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันมุฮัรรอม (Muharram) ส่วนในการซื้อขายวันนี้ ดัชนี Sensex ปิดตลาดที่ 58,853.07 พุ่งขึ้น 465.14 จุด หรือ 0.80% ใกล้แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนเม.ย. โดยได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อของนักลงทุนต่างชาติ และการร่วงลงของราคาน้ำมัน (อินโฟเควสท์)

**ไทย**

**รมว.แรงงาน เผยชง ครม.ต้น ก.ย.ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-8% หวังมีผลตั้งแต่ ต.ค.** นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับค่าแรงขั้นต่ำว่า ได้ให้นโยบายกับปลัดกระทรวงแรงงานไปแล้วว่าจะต้องทำให้จบภายในเดือน ส.ค.65 และน่าจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายในช่วงต้นเดือน ก.ย.65 สำหรับตัวเลขเบื้องต้นที่กำหนดจะปรับขึ้นราว 5-8% มีพื้นฐานจากคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) และภาวะเงินเฟ้อ โดยนำ GDP ของแต่ละจังหวัดมาคำนวณ ซึ่งจะสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับอัตราการปรับขึ้นของแต่ละจังหวัดได้ โดยสถานการณ์ค่าครองชีพจากฐานเดิมจะเห็นว่าบางพื้นที่ อย่าง กทม. ภูเก็ต และ EEC คงต้องปรับขึ้นก่อน และสูงขึ้นไปกว่าพื้นที่อื่น เพราะค่าครองชีพ และ GDP จังหวัดนั้นสูงมาก นอกจากนี้ จากเดิมที่วางกำหนดไว้ให้มีผลบังคับใช้ช่วงต้นปี 66 นั้น แต่โดยส่วนตัวเห็นว่าควรจะให้ผลบังคับใช้วันที่ 1 ต.ค.65 เพราะคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนหารือกับสภานายจ้างว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับให้ขึ้นเร็วกว่าต้นปี 66 เนื่องจากขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคมีการปรับตัวขึ้นไปแล้ว และขอให้เชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ (อินโฟเควสท์)

**ม.หอการค้าฯ หนุนปรับค่าแรงต้นศก.เติบโต คาดกนง.รอบนี้ขึ้นดอกเบี้ย 0.25%** นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงแนวโน้มการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีก 5-8% ที่จะเริ่มตั้งแต่ปี 66 ว่า เห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เพราะไม่ได้มีการปรับขึ้นมานานถึง 3 ปี และการจะเริ่มปรับขึ้นตั้งแต่ต้นปี 66 ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันจะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม ในบางธุรกิจอาจจะยังมีปัญหาสภาพคล่องอยู่บ้าง ยอดขายยังไม่โดดเด่น ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นจากราคาน้ำมันและราคาวัตถุดิบ และบางส่วนยังไม่สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าได้ ดังนั้น การที่แต่ละธุรกิจจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ก็ต้องอยู่ที่การพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละกิจการด้วย "เมื่อรัฐบาลชี้ว่าการขึ้น

ค่าแรงขั้นต่ำจะเริ่มใน ม.ค.66 ก็ทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจน่าจะเริ่มฟื้น โดยคาดว่าจะฟื้นไตรมาส 4 ปีนี้ ภาคธุรกิจเริ่มมีการจ้างงานที่เข้มแข็งแล้ว การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในเดือนม.ค.จึงเหมาะสม เพราะค่าแรงไม่ได้ปรับมา 3 ปี กรอบที่คาดว่าจะปรับขึ้น 5-8% ก็เหมาะสมกับเงินเฟ้อ สอดคล้องกับค่าครองชีพ" นายธนวรรธน์ กล่าว พร้อมระบุว่า การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่ใช้จำนวนแรงงานสูง เช่น ธุรกิจบริการ ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจต้องเลือกใช้กลไกในการลดผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงที่แตกต่างกันไป เช่น การปรับลดคนงาน การปรับราคาสินค้าหรือค่าบริการเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่การยอมรับผลกำไรที่น้อยลง เป็นต้น แต่หากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสามารถเริ่มได้ในต้นปีหน้า ก็อาจทำให้ประชาชนสามารถยอมรับกับราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้นได้ (อินโฟเควสท์)

**กทพ. ยืนยันค่า Ft งวดใหม่ 68.66 สต./หน่วย รอแค่รัฐบาลสรุปมาตรการช่วยประชาชน** คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กทพ.) ยืนยัน ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) งวด ก.ย.-ธ.ค. 2565 ปรับขึ้นอีก 68.66 สตางค์/หน่วย โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายประกาศให้อย่างเป็นทางการไปแล้ว ส่วนกรณีที่ภาครัฐไม่ต้องการให้ปรับขึ้นค่าไฟฟ้านั้นคงเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องหาเงินมาช่วยเหลือประชาชน ซึ่ง กทพ. ได้ช่วยคำนวณวงเงินและส่งข้อมูล 5 แนวทางความช่วยเหลือไปกับทางกระทรวงพลังงานเมื่อวันที่ 8 ส.ค.65 แห่ล่วงหน้า กทพ. เปิดเผยว่า กทพ. ได้ชี้แจงรัฐบาลกรณีการปรับขึ้นค่า Ft ไปแล้ว ซึ่งรัฐบาลมีความเข้าใจเหตุผล และไม่ได้ท้วงติง แต่รัฐบาลจะหามาตรการมาดูแลราคาค่าไฟฟ้าให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ดังนั้น ค่า Ft งวดใหม่จะปรับขึ้นจาก 24.77 สตางค์/หน่วย มาเป็น 93.43 สตางค์/หน่วย และเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานอีก 3.79 บาท/หน่วย จะทำให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บอยู่ที่ 4.72 บาท/หน่วย ซึ่งอัตราดังกล่าวทาง กทพ. ได้ส่งให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศใช้ไปแล้ว (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 9.93 จุด คลายกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย-Fund Flow ยังไหลเข้าต่อเนื่อง** SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,618.80 จุด เพิ่มขึ้น 9.93 จุด (+0.62%) มูลค่าการซื้อขาย 57,673.66 ล้านบาท นักวิเคราะห์ชี้เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นหลังจากคลายความกังวลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด และเงินทุนต่างชาติยังไหลเข้าต่อเนื่อง แนวโน้มฟรูงนี้คาดว่าจะปรับขึ้นจำกัดระหว่างรอเงินเฟ้อสหรัฐตลาดคาด 8.7% ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า ให้แนวรับ 1,600 จุด และแนวต้าน 1,630 จุด ตลาดหลักทรัพย์ ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,618.80 จุด เพิ่มขึ้น 9.93 จุด (+0.62%) มูลค่าการซื้อขาย 57,673.66 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้น โดยดัชนีทำระดับสูงสุด 1,620.98 จุด และระดับต่ำสุด 1,606.48 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 848 หลักทรัพย์ ลดลง 740 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 615 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 71,579 ล้านบาท** สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 71,579 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 39,166 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 1,237 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 4,863 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.03% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.03% ภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-3 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 4,863 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 4,863 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 35.39 แข็งค่ากว่าภูมิภาคจากเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตร ติดตามกนง.-เงินเฟ้อสหรัฐฟรูงนี้** นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่าเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 35.39 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องจากเปิดตลาดเมื่อเช้าอยู่ที่ระดับ 35.44 บาท/ดอลลาร์ หลังดอลลาร์อ่อนค่าเนื่องจากตลาดกังวลเรื่อง

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยและทิศทางการปรับตัวเบียช่าขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกอบกับมีเงินทุนต่างประเทศไหลเข้ามาในตลาดพันธบัตรระยะสั้น โดยระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 35.37 - 35.55 บาท/ดอลลาร์ "บาทปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องวันละกว่า 10 สตางค์ และวันนี้แข็งค่ามากสุดในภูมิภาค โดยลงมาอยู่ระดับแข็งค่าสุดในเดือน ก.ค.65 จากที่เคยปรับตัวอ่อนค่าขึ้นไปก่อนหน้านั้น" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงิน ประเมิน

กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ไว้ที่ 35.30 - 35.50 บาท/ดอลลาร์ โดยช่วงบ่ายจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งตลาดคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ส่วนช่วงค่ำจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ก.ค.65 ของสหรัฐ ซึ่งตลาดคาดว่าจะชะลอตัวลดลงจากเดือน มิ.ย.ที่เพิ่มขึ้น 9.1% (อินโฟเควสท์)

### ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. จีน
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. จีน
- อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค. เยอรมนี
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. สหรัฐ
- สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนมิ.ย. สหรัฐ
- สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

					As of 10-Aug-22							
<b>Monday 8</b>					<b>Thai Stock Market</b>	<b>9-Aug-22</b>	<b>Chg</b>	<b>%Chg.</b>				
	<b>Release</b>	<b>Actual</b>	<b>Cons.</b>	<b>Prior</b>	SET	1,618.80	+9.93	+0.62%				
<b>JN</b>	BoP Current Account Balance	Jun	-¥132.4b	-¥706.2b	¥128.4b	SET50	982.23	+3.17	+0.32%			
	BoP Current Account Adjusted	Jun	¥838.3b	-¥27.6b	¥8.2b	SET100	2,219.75	+8.28	+0.37%			
	Trade Balance BoP Basis	Jun	-¥1114.0b	-¥985.9b	-¥1951.2b	MAI	621.54	+2.42	+0.39%			
	Bank Lending Incl Trusts YoY	Jul	1.8%	--	1.2%	Institution Net Position	-780.30					
	Bank Lending Ex-Trusts YoY	Jul	2.10%	--	1.50%	Proprietary Net Position	-38.61					
<b>EC</b>	Sentix Investor Confidence	Aug	-25.20	-29.00	-26.40	Foreign Net Position	3,187.23					
						Individual Net Position	-2,368.32					
						Total Trading Value	57,673.66					
<b>Tuesday 9</b>					<b>Major Indices</b>	<b>9-Aug-22</b>	<b>Chg</b>	<b>%Chg.</b>				
	<b>Release</b>	<b>Actual</b>	<b>Cons.</b>	<b>Prior</b>	Dow Jones	32,774.41	-58.13	-0.18%				
<b>JN</b>	Money Stock M2 YoY	Jul	3.4%	3.3%	3.3%	S&P 500	4,122.47	-17.59	-0.42%			
	Machine Tool Orders YoY	Jul P	5.5%	--	17.1%	Nasdaq	12,493.93	-150.53	-1.19%			
<b>TH</b>	Consumer Confidence Economic	Jul	--	--	35.70	STOXX Europe 50	3,715.37	-41.85	-1.11%			
	Consumer Confidence	Jul	--	--	41.60	FTSE 100	7,488.15	+5.78	+0.08%			
<b>US</b>	NFIB Small Business Optimism	Jul	89.90	89.50	89.50	DAX	13,534.97	-152.72	-1.12%			
	Nonfarm Productivity	2Q P	-4.6%	-4.6%	-7.3%	Nikkei 225	27,999.96	-249.28	-0.88%			
	Unit Labor Costs	2Q P	10.8%	9.5%	12.6%	Shanghai Composite	3,247.43	+10.50	+0.32%			
<b>CH</b>	New Yuan Loans CNY	Jul	--	1160.0b	2810.0b	Hang Seng	20,003.44	-42.33	-0.21%			
	Money Supply M2 YoY	Jul	--	11.4%	11.4%	KOSPI	2,503.46	+10.36	+0.42%			
	Money Supply M1 YoY	Jul	--	5.9%	5.8%	BES Sensex	58,853.07	+0.00	+0.00%			
	Money Supply M0 YoY	Jul	--	--	13.8%	Jakarta Composite	7,102.88	+16.03	+0.23%			
						Philippines Composite	6,468.97	+34.73	+0.54%			
						Ho Chi Minh	1,258.85	+2.10	+0.17%			
<b>Wednesday 10</b>					<b>Crude Commodities</b>	<b>9-Aug-22</b>	<b>Chg</b>	<b>%Chg.</b>				
	<b>Release</b>	<b>Actual</b>	<b>Cons.</b>	<b>Prior</b>	WTI (\$/bl)	90.50	-0.26	-0.29%				
<b>JN</b>	PPI YoY	Jul	8.60%	8.40%	9.40%	Dubai (\$/bl)	95.98	-0.07	-0.07%			
	PPI MoM	Jul	0.40%	0.40%	0.90%	Brent (\$/bl)	96.31	-0.34	-0.35%			
<b>CH</b>	PPI YoY	Jul	--	4.90%	6.10%	NYMEX (\$/bl)	90.50	-0.26	-0.29%			
	CPI YoY	Jul	--	2.90%	2.50%	COMEX Gold	1,794.00	+7.20	+0.40%			
<b>TH</b>	BoT Benchmark Interest Rate	1-Aug	--	0.75%	0.50%	Batic Dry Index	1,566.00	+0.00	+0.00%			
<b>US</b>	MBA Mortgage Applications	1-Aug	--	--	1.20%							
	CPI MoM	Jul	--	0.20%	1.30%	<b>Exchange Rate</b>	<b>9-Aug-22</b>	<b>8-Aug-22</b>	<b>%Chg.</b>			
	CPI Ex Food and Energy MoM	Jul	--	0.50%	0.70%	USD/THB	35.37	35.76	-1.09%			
	CPI YoY	Jul	--	8.70%	9.10%	EUR/USD	1.0213	1.0197	+0.16%			
	CPI Ex Food and Energy YoY	Jul	--	6.10%	5.90%	USD/JNY	135.05	134.95	+0.07%			
	CPI Index NSA	Jul	--	296.60	296.31	GBP/USD	1.2080	1.2082	-0.02%			
	CPI Core Index SA	Jul	--	295.84	294.35	USD/CHY	6.7527	6.7512	+0.02%			
	Wholesale Inventories MoM	Jun F	--	1.90%	1.90%	USD/KRW	1,304.45	1,306.40	-0.15%			
						Dollar Index	106.374	106.435	-0.06%			
<b>Thursday 11</b>					<b>Thai Bond Market</b>	<b>9-Aug-22</b>	<b>8-Aug-22</b>	<b>%Chg.</b>				
	<b>Release</b>	<b>Actual</b>	<b>Cons.</b>	<b>Prior</b>	Total Return Index	298.71	298.57	+0.05%				
<b>TH</b>	Foreign Reserves	1-Aug	--	--	\$220.0b	Outright/ Cash Trading	71,579.21	20,839.65	+243.48%			
<b>US</b>	Monthly Budget Statement	Jul	--	-\$178.5b	-\$88.8b	<b>Bond Yield</b>	<b>1M</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>1Y</b>	<b>2Y</b>	<b>3Y</b>
	PPI Ex Food and Energy YoY	Jul	--	0.08	0.08	9-Aug-22	0.510	0.663	0.860	1.118	1.642	1.866
	Initial Jobless Claims	1-Aug	--	265k	260k	Change (bps)	-0.32	+0.81	+0.18	+0.37	-0.82	-0.75
	Continuing Claims	1-Jul	--	1410k	1416k	5Y	2.027	2.304	2.514	3.150	3.314	4.026
	PPI Final Demand MoM	Jul	--	0.30%	1.10%	7Y	-2.90	-0.22	-2.13	-0.01	+0.37	-0.09
	PPI Ex Food and Energy MoM	Jul	--	0.40%	0.40%	10Y						
	PPI Final Demand YoY	Jul	--	10.40%	11.30%	15Y						
						20Y						
						30Y						
<b>Friday 12</b>					<b>US Bond Market</b>	<b>9-Aug-22</b>	<b>8-Aug-22</b>	<b>%Chg.</b>				
	<b>Release</b>	<b>Actual</b>	<b>Cons.</b>	<b>Prior</b>	Bond Yield	<b>3M</b>	<b>2Y</b>	<b>3Y</b>	<b>5Y</b>	<b>10Y</b>	<b>30Y</b>	
<b>JN</b>	Foreign Buying Japan Stocks	1-Aug	--	--	-¥120.3b	9-Aug-22	2.56	3.27	3.21	2.96	2.78	2.99
	Foreign Buying Japan Bonds	1-Aug	--	--	¥1296.3b	Change (bps)	+6.52	+6.43	+6.50	+5.47	+2.01	+0.48
	Japan Buying Foreign Bonds	1-Aug	--	--	¥37.1b							
<b>EC</b>	Industrial Production SA MoM	Jun	--	0.10%	0.80%							
	Industrial Production WDA YoY	Jun	--	1.00%	1.60%							
<b>US</b>	Import Price Index MoM	Jul	--	-0.90%	0.20%							
	Import Price Index YoY	Jul	--	9.40%	10.70%							
	U. of Mich. Sentiment	Aug P	--	52.50	51.50							
	U. of Mich. 1 Yr Inflation	Aug P	--	5.10%	5.20%							
	U. of Mich. 5-10 Yr Inflation	Aug P	--	2.80%	2.90%							